



ประกาศเทศบาลนครเชียงราย

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและระบบน้ำใช้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หาดเชียงราย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและระบบน้ำใช้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หาดเชียงราย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,960,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ A-57/2557 และรายละเอียดประมาณราคาตามแบบแนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียวขึ้นไปหรือผลงานประเภทเดียวกัน จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,400,000 บาท ซึ่งมีราคาต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครเชียงรายเชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 1๐.๐๐น. ถึง 1๐.๖๐ น.

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (หาดเชียงราย) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 1๐.๖๐ เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น.
ณ ห้องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย อาคาร 1

สำเนาถูกต้อง

...../ผู้สนใจติดต่อ...

A

นางบุญเดือน ยาลังกาญจน์
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (ห้ามส่งใบประมูล) ได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย อาคาร 1 ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chiangraicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 053-711333 ต่อ 204,205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นางบังอร

(นางบังอร มะลิติน)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ผู้แทน มูลนิธิ



นางบุญบุญใจ น. นาคสังคายนะ
เลขาธิการมูลนิธิ